

Số: 421/BC-UBND

Quách Phẩm Bắc, ngày 30 tháng 7 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số**

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về khảo sát tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng các Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

#### **1. Tình hình chung**

Xã Quách Phẩm Bắc là một xã vùng sâu cách trung tâm huyện Đầm Dơi 12 km về hướng Tây Nam, phía đông giáp xã Tân Duyệt và Ngọc Chánh, phía tây giáp xã Đông Thới huyện Cái Nước, phía bắc giáp Trần Phán, phía nam giáp xã Thanh Tùng và Quách Phẩm, có diện tích tự nhiên 3.621,97 ha, địa giới hành chính được chia thành 11 ấp.

Tổng số hộ trên địa bàn xã 2.608 hộ, với 10.870 khẩu, trong đó có 103 hộ đồng bào dân tộc Khmer, với 475 khẩu, chiếm 3,94% dân số toàn xã. Qua điều tra cuối năm 2019 toàn xã có 303 hộ nghèo, chiếm 11,62% và 141 hộ cận nghèo, chiếm 5,41%, hộ nghèo đồng bào dân tộc 21 hộ, chiếm 20,38% tổng số hộ dân tộc, hộ cận nghèo 14 hộ, chiếm 13,59% trên tổng số hộ. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số không đất sản xuất 61 hộ, chiếm 59,22%; hộ nghèo thiếu đất sản xuất 23 hộ, chiếm 22,33% tổng số hộ dân tộc. Dân cư sống tập trung đông đúc, sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.

Trong những năm qua, với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm điều giảm đáng kể năm 2017 38 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo đến năm 2019 còn 21 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo, giảm 17 hộ nghèo và 07 hộ cận nghèo.

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác dân tộc, Ủy ban nhân dân xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước về công tác dân tộc một cách sâu rộng trong cả hệ thống chính trị nhất là cán bộ, công chức và đảng viên phụ trách công tác dân tộc. Đồng thời, xã luôn quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho từng hộ thoát nghèo thật sự bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường xuyên phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống nhất là vào các dịp lễ, tết tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân. Bên cạnh đó công tác giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm, giữ vững. Đời sống của người dân trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên rõ nét, người dân luôn chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước đề ra. Tích cực tham gia lao động sản xuất để tăng thêm thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

## **2. Tình hình xây dựng, quản lý hoạt động Salatel**

Được sự quan tâm của cấp trên hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm, tổ chức họp dân thống nhất địa điểm xây dựng Salatel tại ấp Nhà Cũ xã Quách Phẩm Bắc. Tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo đúng theo quy định.

SaLaTel ấp Nhà Cũ tổng diện tích 1.080m được xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2015 với diện tích xây dựng trụ sở 200m<sup>2</sup>, diện tích sân 880m. Hộ ông Kim Văn Minh hiến đất xây dựng đến nay đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Salatel nên không xảy ra hoạt động lấn chiếm, tranh chấp. Hiện nay công trình còn đảm bảo đủ điều kiện phục vụ cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 1,8 tỷ đồng, khi xây dựng hoàn thành, Ủy ban nhân dân xã đã bàn giao cho Ban Quản trị quản lý, sử dụng đúng theo quy định. Quá trình quản lý và sử dụng của Ban Quản trị và nhân dân tại địa phương đến nay chất lượng Salatel vẫn đảm bảo phục vụ tốt cho sinh hoạt, học tập và giao lưu văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc sinh hoạt tại Salatel được thực hiện và duy trì thường xuyên, ngoài việc sinh hoạt vào các dịp lễ, Hội, Tết còn lồng ghép các chương trình họp tổ, hội triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cho nhân dân, ngoài ra còn có các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống cho tất cả hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Cơ cấu Ban Quản trị Salatel gồm có 03 người và 01 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn duy trì sinh hoạt, hoạt động thường xuyên. Việc bầu chọn, miễn nhiệm thành viên Ban Quản trị đảm bảo công khai, dân chủ, rõ ràng thông qua các buổi họp dân thảo luận thống nhất lập thành biên bản trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt. Ban Quản trị có quy chế, Kế hoạch hoạt động định kỳ và thường xuyên được thông qua tập thể Ban Quản trị để thống nhất tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo Trưởng ấp Nhà Cũ luôn quan tâm nắm bắt tình hình và báo cáo tình hình hoạt động, quản lý của Ban Quản trị về Ủy ban

nhân dân xã để có giải pháp đáp ứng kịp thời thông suốt quá trình hoạt động của Salatel.

Từ khi có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng Salatel đến nay, hoạt động tự do tín ngưỡng trong cộng đồng người dân tộc thiểu số khmer được nâng lên. Tín đến nay đã tổ chức được khoảng 25 cuộc với nội dung sinh hoạt chủ yếu về tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng của họ hơn 650 người. Ngoài ra, Xã còn phối hợp, lồng ghép sử dụng Salatel trong nhiều hoạt động như: Tết Chol Chnam Thmay, Sen Đôn ta tổ chức ngày lễ đại đoàn kết dân tộc và chương trình tổ chức hội thao nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, các sinh hoạt hàng tháng của cộng đồng dân tộc khmer... Qua đó, nhận thức của người dân trong toàn xã về sử dụng Salatel được nâng lên rõ rệt, người dân hiểu rõ hơn về nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng dân tộc khmer hơn.

Công tác quản lý, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa công trình Salatel giao cho Ban quản trị Salatel quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát giữ gìn để công trình được sử dụng lâu dài, khi thấy có dấu hiệu hư hỏng thì báo cáo về cấp trên kịp thời khắc phục và sửa chữa để không cho tình trạng xuống cấp xảy ra. Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn ý thức được đây là điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân nên họ luôn quan tâm gìn giữ công trình, cũng như trong việc quản lý nếu có phát hiện những việc sử dụng sai mục đích của Ban quản trị thì người dân sẽ báo cho cấp có thẩm quyền xem xét. Nên việc bảo quản công trình, cũng như mục đích sử dụng của Salatel được đảm bảo và không có tình trạng xuống cấp xảy ra.

### **3. Khó khăn, hạn chế**

Các trang thiết bị, âm thanh phục vụ cho các lễ hội Salatel xuống cấp nên việc tổ chức nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng người dân tộc khmer hiệu quả chưa cao.

Kinh phí hoạt động của Ban Quản trị chưa đảm bảo, đời sống một ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt, giao lưu văn hóa.

Việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc còn chậm, điều kiện kinh tế một ít hộ dân tộc chưa ổn định, ý thức của một ít hộ người dân tộc chưa chủ động nâng cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống còn trông chờ, ỷ lại các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Nguồn vốn của Trung ương đầu tư cho các hộ dân tộc và áp đặc biệt khó khăn của xã còn hạn chế; số hộ nghèo dân tộc còn cao, các chính sách, chương trình, dự án triển khai còn chậm, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.

### **4. Đề xuất, kiến nghị**

- Cấp trên cần xem xét hỗ trợ, cơ sở vật chất tủ, bàn, thiết bị âm thanh để phục vụ các dịp tết dân tộc cổ truyền của đồng bào dân tộc khmer, cũng như các hoạt động văn hóa, thể thao để hoạt động của Salatel ngày càng có hiệu quả, thiết thực hơn.

- Bổ sung thêm nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng Salatel; quan tâm hỗ trợ hơn nữa cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững .

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động, quản lý, sử dụng Salatel của Ủy ban nhân dân xã Quách Phẩm Bắc./.

**Nơi nhận:**

- Ban VHXH Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lưu VP.

